

ธนาคารออมสินจัดงานสัมมนาชุมชนต้นแบบประชา รัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ผลักดันการพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา



ธนาคารออมสินจัดงานสัมมนาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” เดินหน้าผลักดันการพัฒนาแบบพอเพียงและแบ่งปัน ตามศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก พร้อมเสริมพลังคิดและการลงมือทำจากพลังชุมชน ด้วยการจับคู่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในนามเสือคืนถิ่น ประสานพลังประชารัฐอย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ธนาคารออมสินได้จัดการสัมมนาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก โดยมีตัวแทนจาก 10 ทีมชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2 ผู้แทนจากองค์กรและมูลนิธิ ประมาณ 120 คนเข้าร่วมการสัมมนา

โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า งานสัมมนาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับชุมชนต้นแบบ (10 ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่น ปี 2559), ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง (10 ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือก), และเสือคืนถิ่น (ทีมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา) โดยเนื้อหาการสัมมนาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในทุกมิติและให้ความรู้ในการวางแผนและเขียนแผนพัฒนาที่สามารถดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ภายใต้ทิศทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำ อาทิ อ.ปัญญา ปุลิเวทินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ, คุณชวน ชูจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ที่ปรึกษาโครงการ และ ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล คณะกรรมการมูลนิธิราชภัฏ, คุณสุดดา ราช สุจฉายา หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และคุณปวีร์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย

ด้าน ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล คณะกรรมการมูลนิธิราชภัฏ อาจารย์และผู้เขียนหนังสือนวัตกรรมนำการตลาดได้กล่าวว่า สำหรับการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2 นี้ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสำคัญ ประกอบด้วย 1.การดำเนินโครงการตามศาสตร์พระราชา ที่เน้นความพอเพียงและพึ่งตนเอง 2.การมีส่วนร่วม หมายถึงทั้งการมีส่วนร่วมภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นแบบและเสือคืนถิ่น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ และ 3.แนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการสัมมนาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง

” ครั้งนี้ ทุกทีมจะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ได้แก่ศาสตร์พระราชฯ ความพอเพียงสู่การแบ่งปัน การเงิน การตลาด นวัตกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ผศ.ดร.ชยุต กล่าวทิ้งท้าย

หลังจาก สัมมนาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ทุกทีม ชุมชนต้นแบบ ชุมชนคู่คิดคู่สร้างและ เสือคืนถิ่นทั้ง 10 ทีมจะต้องนำแผนการพัฒนาที่ได้ในการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่ ภายในเวลา 3 เดือน และชุมชนที่พัฒนาตนเองได้ตรงเป้าหมายตามหลักเกณฑ์มากที่สุดจะได้รับ รางวัลชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb-pracharat.com

Facebook : ชุมชนประชารัฐอมรินทร์สีชมพู